

UBND TỈNH KIÊN GIANG
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103D/TB-VP

Kiên Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị trực tuyến
Đổi thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
(Ý kiến của Công ty TNHH MTV Ngọc Ngân Kiên Giang)**



Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến Đổi thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 (theo Giấy mời số 709/GM-UBND ngày 25/10/2021 và Giấy mời số 715/GM-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh).

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngoại vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Xây dựng; Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang, Công ty Điện lực Kiên Giang.

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, An Minh, Châu Thành, Kiên Lương, Giồng Riềng, U Minh Thượng và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp dự trực tuyến tại điểm cầu UBND cấp huyện.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Ngân Kiên Giang nêu kiến nghị: đề nghị hỗ trợ các chính sách về giãn nợ, giảm thêm lãi suất cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ giải trí, lưu trú, du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sớm cho phép các dịch vụ này hoạt động trở lại.

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, giải trình của các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến kết luận như sau:

Các chính sách hỗ trợ về tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dịch vụ giải trí, lưu trú và du lịch trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ ban hành, UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian qua, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế; Quyết định công bố cấp độ dịch và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong đó bao gồm các dịch vụ giải trí, lưu trú và du lịch đã

tạm dừng khá lâu trong thời gian qua. Đề nghị các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là các điều kiện về đảm bảo phòng chống dịch để hoạt động trở lại theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành đến các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cty TNHH MTV Ngọc Ngân Kiên Giang;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, tmchau, "HT".

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Vũ Bằng